



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ,มติชน, ch3, voicetv., thailandplus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12,000 ชุด รัฐบาลใน 15 นาที ส่งต่อให้ทุกเขตสุขภาพใช้ตรวจ THC ในสารสกัดและน้ำมันกัญชาเกิน 0.2% หรือไม่ ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดและน้ำมันกัญชา มุ่งหวังให้คนที่ทำสารสกัดหรือน้ำมันกัญชานำชุดทดสอบมาใช้ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกกฎหมาย ทั้งนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่สามารถชี้ทางคดีได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, hfocus)

- นพ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลกระทบที่สังคมมีความกังวล โดยกรมการแพทย์ได้นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับพิษเฉียบพลันจากกัญชา พบว่า ก่อนการปลดกัญชารายการยาเสพติด จำนวนผู้ป่วยที่เกิดพิษเฉียบพลันจากกัญชาไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากพิษเฉียบพลัน ผู้ป่วยร้อยละ 81 อาการดีขึ้นหลังรักษา นอกจากนี้ จากการทบทวนข้อมูลทางวิชาการในต่างประเทศ เช่น แคนาดา พบกัญชามีประโยชน์กว่ายาเสพติดหลายชนิด จึงจัดกัญชาเป็น soft drug ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุป เร่งดำเนินการ 4 เรื่อง คือ การสื่อสารสร้างความเข้าใจจากข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน การวิจัยเพื่อสนับสนุนยาและผลิตภัณฑ์กัญชา การเข้าถึงการใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วย และการควบคุมกำกับที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและวิถีชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thereporters

- รศ.นพ.ชวพันธ์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC เรื่องการควบคุมกัญชาในประเทศไทย โดยระบุว่า มีข้อกังวลเรื่องการปลดล็อกกัญชารายการยาเสพติด ที่พบว่ามีการใช้กัญชาในลักษณะอื่น ๆ มากขึ้น และอาจสร้างปัญหาให้กับสังคมได้ จึงมายื่นหนังสือกับ UNODC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ยาเสพติด และสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับคณะกรรมการอำนวยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตีกรอบกฎหมายให้เหมาะสมได้



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. รักษาโควิดตามอาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, คมชัดลึก, thaigov, thaipbs, voicetv, thebangkokinsight, thaigov, workpointtoday, thailandplus)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รศ.อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว แนวทางการรักษาโควิด 19 ทุกกลุ่มวัย ว่า หากตรวจพบผลเป็นบวก มีอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัด อาจไม่ต้องทานยา หรือทานยารักษาตามอาการ ควรกักตัวหรือแยกตัวเองออก หากจำเป็นต้องออกไปสู่สังคมหรือไปทำงานขอให้ยึด DMH คือ ใส่หน้ากากอนามัย 100% ใส่สองชั้น ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ควรใกล้ชิดผู้อื่นหากมีอาการไอมาก ไอบ่อย ไอ หรือมีน้ำมูกเยอะๆ ต้องสั่งน้ำมูกออกบ่อย ๆ ควรกักตัว 5 วัน เพราะการไอมีโอกาสรกระจายเชื้อออกไปได้มาก


### 2. วัคซีนโควิดและ LAAB

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, soudhitalk)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ได้กำชับปลัด สธ. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในประชากรกลุ่ม 608 เพราะผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กจะเริ่มฉีดเข็มแรกวันที่ 12 ต.ค. ที่ รพ.พระนั่งเกล้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, soudhitalk)

- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าวในการเสวนาวิชาการออนไลน์เรื่อง ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน 5 ปี และการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางว่า ตั้งแต่ ม.ค. ก.ค.ปี 65 พบผู้ป่วยโควิดเป็นเด็กอายุ 0-4 ปี จำนวน 3.6 แสนราย จำนวนนี้ต้องนอน รพ.เกือบ 1 แสนราย มีอาการปอดบวมรุนแรงเกือบ 1 พันราย เสียชีวิต 65 ราย อัตราเสียชีวิต 0.01% หรือประมาณ 1 ในหมื่น แม้ไม่มากแต่ถือเป็นความสูญเสีย เป็นโอกาสดีที่จะ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีวัคซีนเด็กเล็ก ซึ่งจะฉีดสัปดาห์หน้า ย้ำว่า การรับวัคซีนและมี LAAB เข้ามาเสริมจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มเปราะบางที่สร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้</p> <p>- พญ.ปิยนิตย์ ธรรมภรณ์ พิลาส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี เข็มแรกและเข็มสองเว้นระยะห่าง 3-8 สัปดาห์ แต่แนะนำ 4 สัปดาห์ ส่วนเข็มสามเว้นระยะห่าง 8 สัปดาห์ขึ้นไป ผลการศึกษาความปลอดภัย อาการข้างเคียงไม่รุนแรง จากการศึกษาประสิทธิผลพบว่า ฉีด 2 เข็มภูมิไม่สูงมาก จึงต้องฉีด 3 เข็ม โดยประสิทธิผลต่อสายพันธุ์โอมิครอนหลังฉีดครบ 3 เข็มอย่างน้อย 7 วันอยู่ที่ 75-80% แต่ประสิทธิผลการป้องกันติดเชื้อลดลงเร็วมาก</p> <p><b>3. ประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาการระบาดโควิด 19 ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สาธารณสุข ได้แจ้งในที่ประชุม ครม.ว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด 19 สามารถควบคุมได้ สถานพยาบาลดูแลประชาชนได้อย่างดี เอกอัครราชทูตหลายประเทศชื่นชมความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโควิด 19 ของไทย นำไปสู่การเปิดเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้น พื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงต้องเน้นเรื่องการป้องกัน ฝ่าระว่าง และให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHT ต่อเนื่อง</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ลุ้นเพิ่มตำแหน่งรองปลัด สธ. คนที่ 5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รรมว.สธ. กล่าวว่า การแต่งตั้งเพิ่มตำแหน่งรองปลัด สธ. คนที่ 5 ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอ กพร. พิจารณาข้อมูลทีสธ. ได้ส่งไปชี้แจงตามที่ กพร.สอบถามมา ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่มติของ กพร. ทั้งนี้ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ คนที่ 5 มีความจำเป็นต่อภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ในการกำกับดูแลภารกิจงานต่างประเทศ เขตสุขภาพที่ 13 และกองปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ</p>	-
<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., news1live, Sondhitalk)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. เผยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ได้กำชับสถานพยาบาลและเขตสุขภาพต่าง ๆ ให้เตรียมพร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และจะดูแลต่อเนื่องจนถึงหลังน้ำลด สำหรับกรณีขับรถตามเครื่องนำทาง (จีพีเอส) ไปยังบริเวณถนนที่มีน้ำท่วมแล้วเกิดอุบัติเหตุตกน้ำ พลเมืองดีที่เข้าช่วยและเสียชีวิตนั้น หากอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ จะพึ่งพาเครื่องมือตลอดไม่ได้ อาจต้องดูความปลอดภัยโดยรอบด้วย หรือหากมีน้ำหลาก การขับซึ่งช่วงกลางคืนก็ไม่ควรทำ เพราะการมองเห็นจะไม่ชัดเจน อาจตกลงไปในที่ต่ำได้ หรือหากถนนขาดก็ควรหลีกเลี่ยง</p>	-
<p><b>การถ่ายโอน รพ.สส.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า การถ่ายโอน รพ.สส.ไปสู่อบจ.49 แห่ง คือ การกระจายอำนาจ รพ.สส.ไป อบจ.ในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ ประชาชนได้รับบริการในระยะยาวดียิ่งขึ้น ซึ่ง สธ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับการถ่ายโอนเพื่อช่วยสนับสนุนให้การถ่ายโอนให้ราบรื่น หาก อบจ.ใดมีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ลงนามถ่ายโอนระหว่าง นพ.สสจ.กับนายก อบจ.ได้ทันที กรอบถ่ายโอนคือช่วง ต.ค. นี้ ทุก อบจ.ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รพ.สส.3,264 แห่ง ใน 49 จังหวัด โดยรพ.สส.ที่ถ่ายโอน 100% ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด 229 แห่ง, ขอนแก่น 248 แห่ง, ปราจีนบุรี 94 แห่ง, มุกดาหาร 78 แห่ง, หนองบัวลำภู 83 แห่ง และสุพรรณบุรี 174 แห่ง</p> <p>- นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่ อบท. เปิดเผยว่าตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 นี้ รพ.สส. จำนวน 3,264 แห่ง ต้องถ่ายโอนไป อบจ. ทั้งหมด ส่วนใหญ่ทั้ง 49 อบจ. มีความพร้อมในการรับถ่ายโอน ไม่ว่าจะเรื่องเอกสารครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สิ้นทรัพย์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ส่วนบุคลากรที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างเงินบำรุง อบจ. พร้อมจ้างและลงนามรับรองการจ้างต่อจาก สธ. การจ้างลูกจ้างจะมาจากเงินบำรุงเหมือนเดิม ยืนยันว่าขณะนี้ ทุก อบจ.ได้ทำเรื่องสัญญาการจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ชื่อตำแหน่งการจ้างอาจจะเปลี่ยนแปลงจาก สธ. คือเดิมจะเป็นพนักงานรายเดือน รายวัน รายคาบ แต่เมื่อมาอยู่ที่ท้องถิ่นอาจเปลี่ยนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างภารกิจ ฯลฯ ที่สำคัญต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดิม ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้ อบจ.แน่นอน</p>	-
<p><b>เตือนตกเป็นเหยื่อถูกมอมยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบข่าวการมอมยาเพื่อก่ออาชญากรรมหรือคุกคามทาง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพศบ่อยครั้ง ซึ่งตัวยาที่ใช้มักจะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท กลุ่มยานอนหลับ หรือยาระงับประสาท กลุ่มยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ มีฤทธิ์กดการหายใจ และเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการใช้ในปริมาณมากร่วมกับยานอนหลับ หรือใช้ร่วมกับสารเสพติดอื่น ๆ หรือผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ถูกวางยาจะเสียชีวิตได้</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฯ เตือนกลุ่มสุภาพสตรีที่นิยมเที่ยวหรือต้องทำงานในสถานบันเทิงให้ระมัดระวัง อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี</p>	
<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรม คร. กล่าวว่า เดือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก ในช่วงฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ รวมถึงขณะนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจำตัว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดจำนวนยุงลาย โดยปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”</p>	
<p><b>เตือนระวังจมน้ำช่วงน้ำท่วม แนะนำ “4 ห้าม 4 ให้”</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สวท.,สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, bluechipthai, Chiangmai-mail, pattayamail, mcot, thansettakij, thailandplus, newtv, prd)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมคร. กล่าวว่า กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่มีน้ำท่วมจากพายุโนรู (NORU) ให้ระมัดระวังภัยสุขภาพจากการจมน้ำเสียชีวิต พร้อมแนะวิธีป้องกัน โดยยึดหลัก “4 ห้าม 4 ให้” อาทิ ห้ามออกหาปลาช่วงน้ำไหลหลาก ห้ามดื่มสุรา ห้ามเดินผ่านหรือขับรถ ฝ่ากระแส น้ำท่วม ห้ามปล่อยเด็กเล่นน้ำ และให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด</p>	-
<p><b>เด็กเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch3plus, sanook, 77kaoded สำนักข่าวไทย)</p> <p>- สภ.พระประแดง สมุทรปราการ ได้รับแจ้ง ด.ญ.กัญญาณัฐ อายุ 1 ปี 3 วัน เสียชีวิต บริเวณหน้า อบต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เบื้องต้นทราบว่าเด็กไม่สบาย มีไข้ขึ้นสูง 1 วัน พอเข้าพบว่าปากและเท้าเขียว ผู้ปกครองจึงขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพเทศบาลและไม่ทราบว่าเสียชีวิตเมื่อใด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ และมอบศพญาติรับไปดำเนินการพิธีกรรมตามศาสนาต่อไป</p>	-
<p><b>นักสำรวจมดขม "ค่างควา" สุดเขี้ยวเข้าปอด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Sannook</p> <p>- น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หน.กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช นำทีมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง มูลค่างควา และดินภายในโพรงต้นไม้ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ และวางแผนสำรวจและเฝ้าระวังโรคเชิงรุกในพื้นที่ หลังคณะกลุ่มศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หายใจเอาสปอร์ของเชื้อราฮิสโตพลาสมา แคปซูลาตัม เข้าไปในปอด โดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เตรียมกำหนดเป็นพื้นที่พิเศษ และจัดทำคู่มือการอยู่ร่วมกันกับค่างควาอย่างปลอดภัยแก่ประชาชน</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันโรคทรวอก ชี้แจงกรณีมีบทความในโซเชียลระบุ การเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า 5 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และสมองเสื่อม ว่า เป็นข้อมูลเท็จ โดยเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ประกอบด้วยอาการของผู้ป่วย ร่วมกับผลการตรวจด้านการนอนหลับข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ ได้</p>	-
<p><b>2 เขื่อนใหญ่ระบายน้ำ กทม.เร่งเสริมแนวกัน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายชูพงศ์ อิศรัตน์ รก.ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลงนามหนังสือด่วนที่สุด เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี จากอัตรา 600 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น 800 ลบ.ม.ต่อวินาที จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ถึงเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้น 40 ซม.ถึง 1 เมตร เตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด</p> <p>- กรมชลประทานได้ใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ เพื่อลดผลกระทบพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำท้าย จะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 เมตร น้ำจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมเขื่อนคันกันน้ำ จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท อ.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์, จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี</p> <p>- น.ส.ทวิดา กมลเวช รองผู้ว่าฯ ร่วมแถลงภาพรวมสถานการณ์น้ำว่า ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,697 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่วนระดับน้ำในเขื่อนป่าสักเต็มแล้วอยู่ที่ร้อยละ 106 ของความจุ จะระบายเข้ามาใน กทม.มากขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น เตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สถานการณ์ฝนทั่วประเทศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กทม. ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติ คาดอีก 1-2 วันฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มลดลง เนื่องจากเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ต.ค. ลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางและอุณหภูมิเริ่มลดลง คาดว่าฤดูหนาวปีนี้จะเริ่มช่วงต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนต.ค. และสิ้นสุดประมาณปลายเดือนก.พ. 66 จะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา ช่วงธ.ค. 65-ม.ค. 66 อากาศหนาวถึงหนาวจัด</p>	
<p><b>ยาแก้ไออินเดีย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Reuters, VOAThai)</p> <p>- WHO เผย ยาแก้หวัดและแก้ไอผสมน้ำเชื่อมซึ่งผลิตในอินเดีย อาจเป็นสาเหตุให้เด็กเล็กในแอมบียหลายสิบคนเสียชีวิต จากอาการป่วยที่ไต รวมถึงเตือนให้นำผลิตภัณฑ์ 4 ยี่ห้อ ได้แก่ Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup และ Magrip N Cold Syrup ออกจากตลาดทันที ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์จากห้องทดลองยืนยันว่า มีสารไดเอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล ซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร</p>	-
<p><b>อหิวาตกโรค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- WHO ขอให้จัดหาวัคซีนชนิดรับประทานเพื่อป้องกันโรคอหิวาตกโรคซึ่งกลับมาระบาดอีกครั้งในเอติ ขณะนี้ประเทศหยุดชะงัก รวมถึงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยแก๊งอาชญากรรม รพ.บางแห่งเริ่มปิดทำการ เนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและเจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อและการรักษา ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ</p>	-